

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมจิตต์ เปียชาติ	ประธานสภา อบต.เขาชะงุ้ม	สมจิตต์ เปียชาติ
๒	นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สมบูรณ์ ทองสิทธิ์
๓	นายธเนศ รามัญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ธเนศ รามัญ
๔	นายสง่า คล้ายอยู่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สง่า คล้ายอยู่
๕	นายสุภาพ สิ้นพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สุภาพ สิ้นพิทักษ์
๖	นายอำนาจ รับสมบัติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	อำนาจ รับสมบัติ
๗	จ.ส.อ.ประชุม เนียมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	จ.ส.อ.ประชุม เนียมราช
๘	น.ส.สายพิน ไพรคำสมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	สายพิน ไพรคำสมบูรณ์
๙	นายก่อการ จังพานิช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ก่อการ จังพานิช
๑๐	นายประเสริฐศักดิ์ รมโพริย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ประเสริฐศักดิ์ รมโพริย์
๑๑	นางจำเรียง พาลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเรียง พาลา
๑๒	นายสมชาย สนวนพานิช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	สมชาย สนวนพานิช
๑๓	นายเกษม คุณประโยชน์	ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต.	เกษม คุณประโยชน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ สุธาพจน์	นายก อบต.เขาชะงุ้ม	สมพงษ์ สุธาพจน์
๒	น.ส.กอบกุล ศุภมงคลชัย	หน.สำนักงานปลัด อบต.เขาชะงุ้ม	กอบกุล ศุภมงคลชัย
๓	นางอำพันธ์ จวงเจิม	ผอ.กองคลัง อบต.เขาชะงุ้ม	อำพันธ์ จวงเจิม
๔	นายวุฒิกัด จันทรเมฆา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.เขาชะงุ้ม	วุฒิกัด จันทรเมฆา
๕	นายเทิดศักดิ์ เกิดสมจิตร	ผอ.กองช่าง อบต.เขาชะงุ้ม	เทิดศักดิ์ เกิดสมจิตร
๖	นายภิญโญ พงษธา	ผอ.กองการศึกษา อบต.เขาชะงุ้ม	ภิญโญ พงษธา

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยประธานสภา อบต. นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำการเปิดประชุม
ประธานสภา อบต. สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คณะผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่
๑ ของสภาในปี พ.ศ.นี้ โดยในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.มาเข้าร่วมประชุมรวม ๑๒ ท่าน ซึ่ง
ถือว่าครบและเต็มองค์ประชุม สามารถเปิดและทำการประชุมได้ เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว
ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต.รับทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่
กระชั้นชิด เลขานุการสภา อบต.ไม่สามารถจดและถอดบันทึกรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา
ได้ทัน โดยขอข้ามไปในการประชุมครั้งต่อไป)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อขอความเห็นชอบ

การแถลงนโยบายของนายก อบต.เขาชะงุ้ม ในโอกาสและวาระที่เข้ารับหน้าที่ใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ในการเชิญประชุมในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก กกต.ได้
ประกาศและกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่าน
มา ซึ่ง กกต.ก็ให้การรับรองและประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๕ แต่ในข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๘/๕ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มีการระบุเอาไว้ว่า ก่อนนายก
อบต.เข้ารับหน้าที่ประธานสภา อบต.เรียกประชุมสมาชิกสภา อบต. เพื่อให้ท่านนายก อบต.
แถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ประกาศผลการ
เลือกตั้งนายก อบต.

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เขียนระบุเอาไว้ จึงต้อง
เรียกและเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.มาประชุมกันในวันนี้ และ ณ โอกาสนี้ ก็ขอเชิญทาง
ท่านนายก อบต.เขาชะงุ้ม นายสมพงษ์ สุธาพจน์ ได้แถลงนโยบายต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด
เอาไว้ต่อสภา อบต.ต่อไป

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.เขาชะงุ้มทุกท่าน
ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ได้สละ
เวลามารับฟังผมเพื่อแถลงนโยบายต่อสภา อบต.ในวันนี้ ต่อไปก็จะได้แถลงนโยบายตามที่
ผมและคณะผู้บริหาร หรือทีมงานของผมที่ได้หาเสียงไว้ต่อประชาชน เพื่อนำมา
แปรเปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน ต่อไป

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ที่เคารพ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชะงุ้ม ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยประกาศให้กระผม นายสมพงษ์ สุธาพจน์ ได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบัญญัติให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม และคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ในห้วงวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี โดยจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประชาธิปไตย พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจทุกข์สุขราษฎร” เพื่อนำไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

☆ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะทางธรรมชาติ และที่สร้างขึ้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

☆ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตระบบประปา สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์

☆ ปรับปรุง ติดตั้ง ไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะที่ยังขาดอยู่ในถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ

☆ พัฒนาระบบหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

☆ สำรวจ แสวงหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิตน้ำประปา ประสานงานกับทุกหน่วยงานราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณ โครงการสาธารณูปโภค เช่น อบจ.ราชบุรี กรมชลประทาน เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำลำธารในยามฤดูแล้ง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา , ฝีมือ , วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

☆ ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน

☆ สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

☆ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม

☆ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง หรือตลาดนัดชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก

☆ จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ด้านต่างๆให้ประชาชนในด้านอาชีพ เช่น การทำขนม การทำพวงหรีด

๓. ส่งเสริมสังคมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังนี้

- ด้านสาธารณสุข

☆ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

☆ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)
☆ ส่งเสริมการทำหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อสม.) และชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีศักยภาพในการบูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านการศึกษา

☆ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

☆ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งการศึกษาคั่นคว้าของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่

☆ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (๓ ขวบ) ให้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

☆ สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

☆ ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☆ ส่งเสริมให้ชุมชน จัดทำโครงการบ้านนาอยู่ ชุมชนน้อมอง โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งพื้นที่สาธารณะ

☆ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนำโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาดำเนินการ

☆ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ ทั้งในส่วนของลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล

☆ ส่งเสริมให้ประชาชนบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมทั้งการใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน

๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ เพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ในเรื่องของความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ

☆ ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม

☆ สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา และลานกีฬาชุมชน ตลอดจนการจัดทำอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่

๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง

☆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้มีเวทีในการรับฟัง และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

☆ สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บนหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”

☆ ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ กระผมจะบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

-เพื่อให้กิจการงานของอบต.เขาชะงุ้ม มีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายที่ตั้งปณิธาน ไว้ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องชาวตำบลเขาชะงุ้ม โดยกระผม พร้อมทั้งจะก้าวไปท่านสมาชิก ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อนำความสุขให้แก่ชาวตำบลเขาชะงุ้ม ในการที่จะทำให้งานกิจการงานของอบต.

สำเร็จลุล่วง ประชาชนมีความสุขได้นั้น ต้องการความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาอบต. รวมทั้งผู้นำในพื้นที่ และประชาชนชาวตำบลเขาชะงุ้มทุกคน ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันพลังผลักดัน นำพาอบต.เขาชะงุ้ม ของเราเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ

นายสมพงษ์ สุธาพจน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภา อบต.

จะมีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม หรือขอคำชี้แจงอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภา อบต.

ที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสอบถามหรือซักถาม เพิ่มเติม หรือขอคำชี้แจงในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก

และที่ประชุมสภา อบต. รับทราบในการแถลงนโยบายต่อสภา อบต. ในครั้งนี้ของนายสมพงษ์ สุธาพจน์ ตำแหน่ง นายก อบต.เขาชะงุ้ม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อการพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา อบต.

ขอเข้าวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ ๕ เป็นเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จะมีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ท่านใดมีปัญหา มีข้อราชการข้อสงสัยใด ๆ จะสอบถามหรือจะขอคำชี้แจงใด ๆ ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกท่าน ขอเชิญใช้สิทธิพูดหรือใครจะอภิปราย หรือจะหารือข้อราชการใด ๆ ขอเชิญได้

ที่ประชุมสภา อบต.

ที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ซักถาม สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใช้สิทธิอภิปราย ตลอดจนผู้บริหารพนักงานทุกคนไม่มีผู้ใดพูดหรือชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีก

ประธานสภา อบต.

เมื่อสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่าน ไม่มีข้อซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ในวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านใน อบต. ที่ได้มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ทุกท่าน เมื่อไม่มีเรื่องอะไรแล้ว ขอปิดประชุม ปิดประชุมเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.

ปิดประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเอกhem คุณประโยชน์)

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมจิตต์ เปียชาติ)

ประธานสภา อบต.เขาชะงุ้ม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ประชุม เนียมราช)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุภาพ สิ้นพิทักษ์)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑